



ที่ คค ๐๖๑๓๕/๖๕๓๖

กรมทางหลวง
ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร ๑๐๕๐๐

๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลป่าจิว ตำบลศาลาแดง ตำบลย่านซื่อ ตำบลตลาดกรวด ตำบลบ้านรี อำเภอเมืองอ่างทอง และตำบลชัยฤทธิ์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง พ.ศ.

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๓/๙๔๘๒ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๕

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. สำเนาหนังสือกรมทางหลวง ที่ คค ๐๖๑๓๕/๔๙๖๐ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ฉบับ
 ๒. ตำแหน่งแหล่งโบราณคดีโบราณสถาน และแหล่งศิลปกรรม ในระยะ ๑ กิโลเมตร จากกึ่งกลางแนวเส้นทางโครงการ จำนวน ๑ ชุด
 ๓. สำเนาหนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๐๐๙.๔/๘๗๖๘ ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ได้มีหนังสือแจ้งให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการตามมติคณะกรรมการรัฐมนตรี วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕ เห็นชอบแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกรณีการตราร่างกฎหมายหรือร่างอนุบัญญัติที่ต้องจัดให้มีแผนที่ท้าย โดยให้หน่วยงานของรัฐผู้เสนอร่างกฎหมายหรือร่างอนุบัญญัติตรวจสอบความถูกต้องของท้องที่การปกครอง แนวเขตการปกครองที่จำเป็นต้องระบุในเนื้อหาของร่างกฎหมายหรือร่างอนุบัญญัติและแผนที่ท้ายอันเป็นข้อเท็จจริง และรายละเอียดเชิงพื้นที่ให้เป็นปัจจุบัน รวมทั้งต้องมีผลตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของท้องที่การปกครองและแนวเขตการปกครองจากกรมการปกครองเสนอคณะกรรมการรัฐมนตรีมาพร้อมกับร่างกฎหมายหรือร่างอนุบัญญัตินั้นด้วย และขอให้กระทรวงคมนาคมโดยกรมทางหลวงตรวจสอบรายละเอียดโครงการการสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๗๗ ทางสายทางเลี่ยงเมืองอ่างทอง ตอนทางเลี่ยงเมืองอ่างทอง ว่าเข้าข่ายโครงการกิจการ หรือการดำเนินการซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือไม่ นั้น

กรมทางหลวงขอเรียนชี้แจง ดังนี้

๑. ได้ดำเนินการตามมติคณะกรรมการรัฐมนตรี วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕ แล้ว โดยได้จัดส่งแผนที่ท้ายร่างพระราชกฤษฎีกาและข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่อกรมการปกครองเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของท้องที่การปกครอง ปัจจุบันอยู่ระหว่างการตรวจสอบของกรมการปกครอง (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑) หากได้รับผลการตรวจสอบและรับรองความถูกต้องจากกรมการปกครองแล้วจะดำเนินการแจ้งให้สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรีทราบอีกครั้งหนึ่ง

๒. การกำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลป่าจิว ตำบลศาลาแดง ตำบลย่านซื่อ ตำบลตลาดกรวด ตำบลบ้านรี อำเภอเมืองอ่างทอง และตำบลชัยฤทธิ์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง เพื่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๗๗ ทางสายทางเลี่ยงเมืองอ่างทอง ตอนทางเลี่ยงเมืองอ่างทอง จากการตรวจสอบพื้นที่โครงการโดยบริษัทที่ปรึกษา พบว่า โครงการเขตที่ดินที่จะเวนคืนเป็นพื้นที่ที่ตั้งอยู่ใกล้โบราณสถาน

/ในระยะทาง ...

ในระยะทาง ๑ กิโลเมตร จากกึ่งกลางแนวเส้นทางโครงการ จึงเข้าข่ายต้องจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดโครงการ กิจการ หรือ การดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดให้ทางหลวงหรือถนน ซึ่งมีความหมาย ตามกฎหมายว่าด้วยทางหลวง ที่ตัดผ่านพื้นที่ลำดับที่ ๒๐.๗.พื้นที่ที่ตั้งอยู่ใกล้โบราณสถาน แหล่งโบราณคดี แหล่งประวัติศาสตร์ หรืออุทยานประวัติศาสตร์ ตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ในระยะทาง ๑ กิโลเมตร ยกเว้น ถนนผังเมืองตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการ ผังเมือง ให้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม Environmental Impact Assessment (EIA) เสนอในขั้นตอนขออนุมัติ หรือขออนุญาตโครงการโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๓ ง วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒ เพื่อพิจารณาก่อนการพัฒนาโครงการ โดยกรมทางหลวงได้ดำเนินการศึกษา EIA แล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างการจัดส่งรายงานให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อมพิจารณา เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒)

๓. ในส่วนของการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ดำเนินการศึกษา EIA แล้วเสร็จ แต่ยังไม่ผ่าน ความเห็นชอบและได้รับมติของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เช่นในกรณีของโครงการการสร้าง ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๗๗ ทางสายทางเลี่ยงเมืองอ่างทอง ตอนทางเลี่ยงเมืองอ่างทอง นั้น กรมทางหลวง ได้หารือไปยังสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้ว ได้รับการชี้แจงว่า พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ ระบุว่าในกรณีที่ โครงการหรือกิจการหรือการดำเนินการที่ต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเป็นโครงการ หรือกิจการหรือการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐดำเนินการร่วมกับเอกชนที่ต้องเสนอ ขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีตามระเบียบปฏิบัติของทางราชการ ให้หน่วยงานของรัฐซึ่งเป็น ผู้รับผิดชอบโครงการหรือการดำเนินการนั้น จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ในระยะ ทำการศึกษาความเหมาะสมของโครงการหรือกิจการหรือการดำเนินการและเสนอต่อคณะกรรมการ สิ่งแวดล้อมแห่งชาติเพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ในการพิจารณาเสนอความเห็น ของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติให้มีความเห็นของคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการ ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมประกอบการพิจารณาด้วย โดยในการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ และคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติจะไม่พิจารณาในประเด็นร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ที่จะเวนคืน (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ


(นายสรวิศ ทรงศิริโล)
อธิบดีกรมทางหลวง

สำนักจัดการมลพิษที่ดิน
กลุ่มจัดหาที่ดินที่ ๕
โทร ๐ ๒๓๕๔ ๖๖๖๘ ต่อ ๒๓๔๒๒
โทรสาร. ๐ ๒๓๕๔ ๐๔๑๘
e-mail : Janej.ch@doh.go.th